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ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นักลงทุนหลายท่านน่าจะทราบข่าวเกี่ยวกับการโยกหนี้จ านวน 1.14 ล้านล้านบาท ของกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากเดิมที่กระทรวงการคลังเคยรับหน้าท่ีดูแล ไปไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยให้
เป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้ท้ังในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นทั้งหมด 

โดยกระทรวงการคลังให้เหตุผลว่า หน้ีก้อนดังกล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจากการท่ีรัฐบาลยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินท่ีมี
ปัญหาสภาพคล่องในช่วงปี 2540 เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อ และเพื่อหลีกหนีจากวิกฤติความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ฝากเงิน ท่ี
อาจน าไปสู่การล่มสลายของระบบสถาบันการเงินในประเทศในช่วงเวลาน้ัน โดยตัวเลขหน้ีของกองทุนฟื้นฟูฯ ท่ีเกิดขึ้นในปี 2540 อยู่ท่ี
ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท แต่เมื่อเวลาผ่านมาเกือบ 15 ปี กลับพบว่ายอดหน้ียังคงเหลืออยู่ท่ีประมาณ 1.14 ล้านล้านบาท หรือลดไป
เพียง 1.63 แสนล้านบาทเท่าน้ัน ในขณะท่ีแต่ละปี รัฐบาลมีภาระท่ีจะต้องจ่ายในส่วนของ “ดอกเบี้ย” เพียงอย่างเดียวคิดเป็นเงินหลาย
หมื่นล้านบาท และเคยสูงถึง 6.7 หมื่นล้านบาทในปี 2551 ครับ 

ประกอบกับข้อเท็จจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปี 2540 น้ัน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายการเงินท่ีน าไปสู่
การลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันท่ี 2 ก.ค. 2540 และตามมาด้วยหนี้ของกองทุนฟื้นฟูฯ ท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการลอยตัวค่าเงินในท่ีสุด ซ่ึงสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าภาระหน้ีของกองทุนฟื้นฟูฯ จะเกิดขึ้นเพราะใครหรือจ าเป็นต้องโอนไปไว้
กับใครหรือไม่ก็ตาม แต่ประเด็นเร่งด่วนท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหาข้อสรุปในตอนน้ีก็คือ จะท าอย่างไรเพื่อท่ีจะลดภาระของรัฐบาลท่ี
ต้องน างบประมาณรายจ่ายปีละหลายหมื่นล้านบาท มาชดเชยให้กับดอกเบี้ยของหน้ีก้อนน้ี แทนท่ีจะน าไปสร้างประโยชน์หรือพัฒนา
ประเทศในด้านอื่นๆ 

โดยแนวทางแก้ไขปัญหาล่าสุดท่ีน ามาใช้ คือการบังคับให้ธนาคารพาณิชย์ น าส่งค่าธรรมเนียมคิดเป็น 0.47% ของฐานเงินท่ีรับจาก
ประชาชนไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียม 0.47% น้ี จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงส่วนแรกหรือ 0.01% ต่อปีของ
ฐานเงินฝาก จะถูกส่งให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในขณะท่ี 0.46% ของยอดเงินจะถูกน าไปใช้ช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของ
กองทุนฟื้นฟูฯ ท้ังน้ี ยอดเงินท่ีจัดเก็บ 0.46% รวมถึงเงินท่ีประชาชนน ามาฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ เงินท่ีได้รับจากการออกตราสาร

 



หน้ี (ยกเว้นตราสารหน้ีด้อยสิทธิ) เงินท่ีได้จากการขายตั๋ว B/E ให้ประชาชน และเงินท่ีได้รับจากการท าธุรกรรมกู้ยืม (Private Repo) 
กับบุคคลและเอกชนท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินด้วยกัน เป็นต้น และด้วยการเรียกเก็บเงินในอัตราดังกล่าว ท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดว่าจะสามารถน าไปช าระหน้ีของกองทุนฟื้นฟูฯ ได้หมดภายในระยะเวลา 24 ปีครับ 

แต่ในมุมของประชาชนผู้มีเงินออมอาจมองว่าอัตราค่าธรรมเนียมท่ี ธปท. เรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์ตามแนวทางนี้อยู่ในระดับท่ี
ค่อนข้างสูง และอาจจะมีผลท าให้ธนาคารพาณิชย์ผลักภาระดังกล่าวมาให้กับผู้ฝากหรือผู้กู้เงินในอนาคตหรือไม่ (ผ่านการลดดอกเบี้ย
เงินฝาก หรือเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้) ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว ธนาคารพาณิชย์เคยต้องน าส่งค่าธรรมเนียมในอัตรา 0.40% (เฉพาะจากเงิน
ฝากท่ีรับจากประชาชน) ให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝากมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ดังน้ันการท่ีต้องแบกรับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากเดิม
อีก 0.07% จึงไม่น่าจะมีผลโดยตรงที่ท าให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปรับลดดอกเบี้ยเงินฝาก หรือเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงเวลาน้ีครับ 

แต่ประเด็นส าคัญท่ีผู้มีเงินออมต้องให้ความสนใจในช่วงเวลานับจากนี้ไป น่าจะอยู่ท่ีเรื่องของการรับประกันเงินฝากที่จะเริ่มจ ากัดไว้
เพียงแค่ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 บัญชี ในวันท่ี 11 ส.ค. 2555 ซ่ึงจะมีผลท าให้ผู้ฝากเงินจ าเป็นต้องหาช่องทางใหม่ๆ แทนท่ีจะฝากเงิน
ส่วนท่ีเกิน 1 ล้านบาทไว้กับธนาคารพาณิชย์โดยแลกกับอัตราดอกเบี้ยท่ีค่อนข้างต่ า อีกท้ังยังไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีท่ีธนาคาร
เกิดปัญหาอีกด้วย โดยในปีท่ีผ่านมาธนาคารหลายแห่งพากันออกตั๋วแลกเงิน (ตั๋ว B/E) ท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
ประมาณ 0.4% – 0.5% เพื่อจูงใจไม่ให้ผู้ฝากเงิน ย้ายเงินฝากของตนเอง (ส่วนท่ีเกิน 1 ล้านบาท) ไปไว้กับธนาคารอื่น โดย
ผลตอบแทนของตั๋ว B/E ท่ีสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีธนาคารไม่ต้องน าส่งค่าธรรมเนียม 0.4% ของเงินท่ี
ได้รับจากการขายตั๋ว B/E ไปให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือในอีกความหมายหน่ึงก็คือ ผู้ลงทุนในตั๋ว B/E จะไม่ได้รับความ
คุ้มครองเงินต้นด้วยน่ันเองครับ 

ซ่ึงจากแนวทางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบใหม่ท่ีถูกน ามาบังคับใช้ จะเห็นว่าการขายตั๋ว B/E ให้กับผู้มีเงินออม จะมีผลท าให้ธนาคาร
ต้องน าส่งค่าธรรมเนียมในอัตรา 0.46% ให้กับ ธปท. เพื่อน าไปช าระหน้ีกองทุนฟื้นฟูฯ และเมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วธนาคารพาณิชย์จึงไม่
อาจจะเสนอผลตอบแทนของตั๋ว B/E ให้อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากได้เหมือนกับท่ีเคยเป็นมาในอดีตครับ ภาพของการแข่งขัน
กันออกตั๋ว B/E อย่างรุนแรงเพื่อรักษาฐานลูกค้าเงินฝากของตนเองจึงน่าจะชะลอตัวลงไป แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ยัง
จ าเป็นต้องหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อรักษาฐานเงินฝากของตนเอง เช่นตัวอย่างของการเริ่มออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิมากขึ้น (ไม่ต้องน าส่ง 0.47% 
ให้กับ ธปท.) ในช่วง 4 – 5 เดือนท่ีผ่านมา ซ่ึงจากสถานการณ์ต่างๆเหล่าน้ี อาจสรุปได้ว่าในช่วงเวลานับจากน้ีไป น่าจะถือเป็นโอกาสท่ี
ดีส าหรับผู้มีเงินออม ท่ีน่าจะมีทางเลือกของช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ซ่ึงให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าเงินฝากมาให้ตัดสินใจเลือกลงทุนมากขึ้น 
ซ่ึงสุดท้ายแล้วจะเป็นการเลือกลงทุนในช่องทางใดก็ตามน้ัน จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง และ
ระยะเวลาของการลงทุนท่ียอมรับได้ครับ 

 

 

 


